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til sjávarútvegsmálaráðherra um lýsisherzluverksmiðju.

Frá Skúla Guðmundssyni, Gunnari Gíslasyni, Ólafi Jóhannessyni, Birni Pálssyni,
Óskari E. Levy, Jóni Þorsteinssyni og Ragnari Arnalds.

Hvað er að frétta af rannsókn þeirri, sem samkvæmt ályktun Alþingis var
hafin 1965 á því, hvort tímabært sé að byggja lýsisherzluverksmiðju hér á landi?


